

## คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครถึง 17 ส.ค.2561

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2561

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาสมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ การวิจัยและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา



สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ  
NATIONAL INSTITUTE FOR SCHOOL TEACHERS AND STAFF DEVELOPMENT (NITS) ประเทศญี่ปุ่น  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

# รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

เข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  
ณ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 20 คน

## คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมโครงการได้
4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมได้

## ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

- ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตุลาคม 2561 (1-2 วัน)
- ระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนา ณ สถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น 9-18 ตุลาคม 2561 (10 วัน)
- ระยะที่ 3 การนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
- ระยะที่ 4 ติดตามและประเมินผลการอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กุมภาพันธ์ 2562 (1-2 วัน)

ส่งใบสมัครได้ที่ ศึกษาธิการภาคที่สังกัด/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

**สมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561**

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
โทร. 0 2280 2736 (นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ)



[www.ksp.or.th](http://www.ksp.or.th)

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค

จำนวน 18 คน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 คน

**คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ** ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประมาณ 55,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศไทย

**วิธีการคัดเลือก** สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้แทน ภาคละ 1 คน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการคัดเลือกผู้แทน 2 คน แล้วส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

**ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลการสมัคร และยื่นต่อศึกษาธิการภาคที่สังกัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561**

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา [www.ksp.or.th](http://www.ksp.or.th) หรือสอบถามที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ) โทร. 0 2280 2736 หรือทาง e-mail: [fru@ksp.or.th](mailto:fru@ksp.or.th)

\*\*\*\*\*[ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ](#)

ที่มา [เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 7 สิงหาคม 2561](#)